



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

8 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>นโยบายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ, ผก., เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผก., เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, สวท., ทวีช่อง 5, mcot, TNN, NBT, acnews)          - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวในการเปิดงานประชุมวิชาการด้านเวชศาสตร์และวิทยาการผู้สูงอายุ มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4 “The 4th Thailand Elderly Health Service Forum 2023” ว่า สธ.ประกาศให้ปี 66 เป็นปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย เพราะไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งประชากรผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นร้อยละ 20 ของประชากร หรือประมาณ 13.5 ล้านคน ดังนั้นการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุในระยะยาว ควรเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งในอนาคตอาจมีความต้องการบริการแบบ 1 ตำบล 1 บ้านพักคนชรา จึงต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับของส่วนราชการให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง แล้วฝ่ายบริหารที่จะเข้ามาสามารถต่อยอดในส่วนของนโยบายได้</p>	-
<p><b>แนวทางวางยุทธศาสตร์สุขภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพและแนวทางวางยุทธศาสตร์สุขภาพ 3 ส่วน ได้แก่ แก้ปัญหาปัจจุบัน พูพื้นฐานพัฒนาคน-ระบบบริการ ตอบสนองแนวโน้มในอนาคต ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย</p>	-
<p><b>ชี้แจงกรณี รพ.นางรอง เข้าใจคลาดเคลื่อน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ)          - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประกาศเก็บค่าบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน นอกเวลาราชการ 100 บาท ว่า ทางสสจ.บุรีรัมย์ ได้พูดคุยกับผู้บริหาร รพ.นางรองแล้ว ทราบว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และ สสจ.บุรีรัมย์ ได้ประสานแก้ไขข้อมูลที่เผยแพร่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ตามหลักการเรียกเก็บค่าบริการผู้ป่วยนอก เวลาสามารถทำได้ คือ รพ.นั้นๆ มีการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic: SMC) ซึ่งสามารถเก็บค่าบริการได้ ส่วนกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น ทุกคนสามารถรับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย          ด้าน นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีการประสานกับทางผู้บริหาร รพ.นางรองแล้วว่าที่จะเก็บค่าบริการ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 66 นั้น ขอให้มีการทบทวนประกาศดังกล่าว และยังไม่มีมีการเรียกเก็บเงินตามที่ รพ.นางรอง ประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่อย่างใด รพ.นางรองกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการระบบ SMC</p>	-
<p><b>ประชุมระดับสูงเอเปกว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 13</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สวท.นครศรีธรรมราช, เพจ GCC1111)          - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขไทย ประชุมระดับสูงเอเปกว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 13 ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมแบ่งปันประสบการณ์นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” พร้อมสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมและตอบโต้ต่อโรคระบาดและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ปัญหาที่เกิดจากความเชื่อมโยงระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจ</p>	-
<p><b>กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thansettakij, thebangkokinsight)          - นพ.มณฑิรา คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยผลการศึกษาแบบติดตามระยะยาว พบว่า การมีกิจกรรมทางกายเพียงพออย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์ ทั้งในวันหยุดหรือวันธรรมดา สามารถช่วยลดการเจ็บป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจขาดเลือด หัวใจล้มเหลว และหลอดเลือดสมอง ได้ประมาณร้อยละ 22-38</p>	-
<p><b>มะเร็งตับและท่อน้ำดี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน          - นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมะเร็งตับและท่อน้ำดีถือเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง การแสดงอาการของผู้ป่วยจะแตกต่างกัน มักไม่มีอาการในระยะแรกส่วนใหญ่ที่พบคือ แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเป็นประจำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวด/เสียดชายโครงขวา อาจคลำพบบก้อนในช่องท้อง ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องโต และมีอาการบวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา เผย การใส่หูฟังเปิดเพลงเสียงดังเป็นพฤติกรรมทำลายสมอง เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้ การเปิดเพลงเสียงดังจากหูฟังทำลายประสาทหูจริง แต่ไม่ได้ทำลายสมอง และไม่ได้ทำให้เกิดสมองเสื่อม</p>	
<p><b>ชื่นชมพยาบาล สสจ.เพชรบูรณ์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., สยามนิวส์, ch7)</p> <p>- โลกโซเชียลชื่นชม น.ส.ขวัญดาว ตรีศุณย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.เพชรบูรณ์ และเป็นพยาบาลจิตอาสา 904 เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยลมชักกำเริบที่ จยย.ตัดหน้ารถบรรทุกข้ามเลนจนเกิดอุบัติเหตุจนปลอดภัย</p>	-
<p><b>หน่วยคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, GCC1111)</p> <p>- น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างจริงจังต่อเนื่อง ปัจจุบันมีหน่วยบริการศูนย์คัดกรองแล้ว 9,826 แห่ง แบ่งเป็นในสังกัด สธ. 6,615 แห่ง อปท. 3,184 แห่ง สถานพยาบาลยาเสพติด 1,078 แห่ง บูรณาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐานครอบคลุมทุกตำบล 8,687 ชุมชน จัดบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด ใน รพศ./รพท. สังกัด สธ. ครอบคลุมทุกจังหวัด และรพ.สังกัดกรมสุขภาพจิต รวม 5,617 แห่ง จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดในรพ.ชุมชนแล้ว 439 แห่ง เพื่อลดความแออัดผู้เข้าบำบัดฟื้นฟู และเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาวใน รพ.เฉพาะทาง รองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ดำเนินการแล้ว 40 แห่ง ใน 25 จังหวัด</p>	-
<p><b>โรคโควิด 19</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสตร์ว่า สายพันธุ์ EG.5.1 ชื่อเต็มคือ XBB.1.9.2.5.1 ชื่อเล่นว่า Eris มีรายงานตรวจพบแล้วอย่างน้อย 36 ประเทศทั่วโลก อาจจะไปสู่การระบาดระลอกปลายปีนี้ หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้มากกว่า XBB เดิมๆ แต่ไม่ค่อยแตกต่างจาก XBB.1.5 จึงมีการประเมินว่าหากใช้วัคซีนรุ่นใหม่ที่ปรับสายพันธุ์เป็น XBB.1.5 น่าจะมีประสิทธิภาพป้องกันป่วยรุนแรงได้ดีขึ้นกว่าวัคซีนรุ่นเดิมที่ใช้กันอยู่</p>	-